

IELTS Podcast Tập 10 - Kịch bản

Giới thiệu - Naomi

Chào mừng bạn đến với Podcast Magoosh Ielts! Đây là Bài 10. Trong tập này, bạn sẽ nghe đoạn hội thoại có chứa các từ vựng mà giáo viên Eliot của bạn đã định nghĩa trong Bài học từ vựng 5. Đây là 4 từ liên quan đến du lịch: Accommodation, Transport, Attractions, and High Rise..

Nếu bạn chưa nghe đến tập 5, bạn có thể muốn nghe nó trước, để bạn biết định nghĩa của những từ này. Tôi sẽ đặt một liên kết trong ghi chú hiển thị.

Ngoài ra, hãy xem các ghi chú hiển thị để tải xuống miễn phí: danh sách từ vựng IELTS, chứa các từ này và các từ khác mà bạn sẽ tìm thấy trong bài kiểm tra. Ngoài ra, hãy ghé thăm chúng tôi tại [IELTS.Magoosh.com](https://www.ieltsmagoosh.com) để có thêm nhiều tài nguyên tuyệt vời để cải thiện điểm số trong ban nhạc IELTS của bạn. Sử dụng mã phiếu giảm giá, [ieltspodcast](https://www.ieltspodcast.com), để tiết kiệm 20% tại trang! Được rồi, hãy bắt đầu! Hãy lắng nghe cuộc đối thoại giữa Miryam và Torres khi họ nói về những chuyến đi trong quá khứ của họ. Xem nếu bạn có thể chọn ra 4 từ vựng IELTS khi bạn nghe không.

Đối thoại Phần 1

Miryam: Xin chào, tôi không nghĩ rằng chúng ta đã gặp nhau. Tôi là Miryam, là người thuê lại phòng mới. Tôi sẽ ở trong phòng Carolla vào tháng này trong khi cô ấy đi xa.

Torres: Chào Miryam, tôi là Torres. Phòng của tôi ở dưới sảnh, ở ngay trước cầu thang.

Miryam: Rất vui được gặp bạn Torres. Vì vậy, làm thế nào bạn chọn sống ở đây?

Torres: Tôi cũng đến từ Argentina, giống như Carolla. Cả hai chúng tôi đều lớn lên trong cùng một tòa nhà cao tầng ở Buenos Aires. Nhưng cô ấy đã chuyển đến đây nhiều năm trước với gia đình. Và tôi đã đến chỉ sáu tháng trước.

Miryam: Bạn đã đến đây để làm việc, hay chỉ để tham quan các điểm tham quan?

Torres: Tôi đến học tiếng Anh. Tôi đang có visa sinh viên. Nhưng tôi là một thợ mộc hồi ở Argentina, vì vậy tôi cũng làm việc xây dựng thường xuyên nhất có thể.

Miryam: À. Tôi hiểu rồi.

Torres: Còn bản thân bạn? Bạn ở Manchester bao lâu rồi?

Miryam: Tôi mới đến Vương quốc Anh vài tuần trước. Tôi đang ở trong một nhà trọ ở trong thành phố, nhưng tôi muốn tìm những nơi ở có sự riêng tư hơn một chút ... Tôi thấy quảng cáo của Carolla. Và bây giờ tôi đã ở đây. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ rời Anh sau khi Carolla trở lại.

Torres: Tôi hiểu rồi. Và điều gì đã đưa bạn đến Anh?

Miryam: Tôi chỉ đi du lịch. Tôi đến từ Úc, nhưng tôi đã đi trên đường khoảng chín tháng nay. Tôi đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Sau nước Anh, tôi dự định đi đến Borneo, nhưng trước tiên tôi cần tiết kiệm một ít tiền. Tỷ giá hối đoái là tốt ở châu Á đối với một người như tôi có đô la Úc, nhưng các chuyến bay vẫn rất đắt. Vì vậy, ở đây tại Anh, tôi hy vọng sẽ tìm thấy một số công việc. Nhưng tôi cũng muốn có một số niềm vui và xem **các điểm tham quan**, tất nhiên.

Torres: Bạn đang tìm kiếm loại công việc nào?

Miryam: Ở Úc tôi là một nhân viên xã hội, nhưng tôi ở đây bằng thẻ Working Holiday visa, điều đó có nghĩa là tôi chỉ có thể làm công việc bình thường. Trong các chuyến đi của tôi, tôi chủ yếu làm việc tại các trang trại. Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể tìm thấy loại công việc đó trong thành phố. Vì vậy, có thể tôi sẽ pha chế, hoặc bảo mẫu, hoặc làm nhân viên tiếp tân hoặc dọn dẹp ở một trong **những tòa nhà cao tầng** quanh đây.

Torres: Carolla là một đầu bếp tại một nhà hàng gần đó, có lẽ chúng tôi có thể gọi cho cô ấy và xem liệu họ có đang thuê bất cứ ai hiện tại không.

Miryam: Điều đó sẽ rất tuyệt, tôi cũng có một số kinh nghiệm làm đầu bếp. Nhà hàng ở đâu?

Torres: Cách đây khoảng mười phút đi bằng ô tô.

Miryam: Được rồi, tuyệt. **Giao thông** công cộng ở Manchester thế nào? Tôi chưa đi xe buýt hoặc bất cứ điều gì ở đây cả. Có một hệ thống tàu điện ngầm ở đây không?

Torres: Manchester không có một hệ thống tàu điện ngầm, nhưng có một vài cách để đi lại. Chúng tôi có một đường ray nhẹ, được gọi là Metrolink, chạy rất thường xuyên - xe điện cứ khoảng năm hoặc mười phút. Vì vậy, đó là một cách tốt để đi lại nếu bạn ở gần một nhà ga. Và sau đó là những chiếc xe buýt, được điều hành bởi chi nhánh của chính quyền địa phương chịu trách nhiệm **vận chuyển**. Hầu hết các xe buýt chỉ đi quanh thành phố, nhưng cũng có những xe buýt đêm mà bạn có thể bắt kịp tới London hoặc lên tới biên giới. Những loại giống vậy.

Miryam: Bạn có biết vé xe buýt tháng bao nhiêu không?

Torres: Tôi tin rằng nó là năm mươi bảng một tháng.

Miryam: Được rồi, khoảng sáu mươi đô la. Điều đó vẫn không quá tệ. Tôi đã tính đến việc lấy một chiếc xe đạp, nhưng tôi nghĩ phương tiện **giao thông** công cộng là lựa chọn tốt hơn ngay bây giờ vì mùa đông, và đi xe đạp có thể khá lạnh.

Torres: Vâng. Tôi cũng có một chiếc ô tô, vì vậy có thể chúng tôi có thể đi chung xe, nếu bạn làm việc gần đó.

Miryam:Ồ, điều đó sẽ rất tuyệt! Và xin vui lòng cho tôi biết nếu bạn đã từng tham gia bất kỳ bữa tiệc hay chương trình nào, hoặc để xem bất kỳ **các điểm tham quan** nào ... Tôi muốn tận dụng thời gian tôi có ở đây, nhưng tôi vẫn thực sự không biết ai, và có thể khó tìm hiểu về các sự kiện và đi xung quanh mà không có xe hơi.

Torres: Vâng, chắc chắn! Chúng tôi thường xuyên có bạn bè ở đây để ăn đồ nướng, vì vậy nếu bạn đi ở lại chơi trong nhà, bạn chắc chắn sẽ gặp mọi người vào cuối tuần này.

Miryam: Thật tuyệt, tôi sẽ làm điều đó! Tôi đã kết bạn với một số người ở nhà trọ, nhưng hầu hết trong số họ vẫn đang ở **các nơi ở** tại phía bên kia của thị trấn, và tôi muốn gặp một số người ở gần nhà hơn một chút.

Phần giữa

Trước khi chúng ta nghe tiếp cuộc trò chuyện của Torres' và Myriamra, hãy tạm dừng để nghe một chút từ Magoosh.

Bạn có muốn mức điểm IELTS tốt?
Magoosh có thể giúp!

Đây là những gì bạn sẽ nhận được với Magoosh:

Các bài học video chuyên sâu bao gồm các khái niệm, cụm bẫy và lỗi tắt

Hơn 200 câu hỏi thực hành để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi của bạn

Truy cập email 24/7 đến một nhóm các gia sư từ xa sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn

Bạn đã sẵn sàng để cải thiện điểm số của bạn và tham gia vào chương trình học mơ ước của bạn? Tuyệt quá! Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn. Ghé thăm chúng tôi tại ielts.magoosh.com và sử dụng mã phiếu giảm giá “podcast” để tiết kiệm 20% tại trang.

Bây giờ trở lại câu chuyện!

Đổi thoại Phần 2

Miryam: Vậy bạn đang học tiếng Anh? Điều đó có nghĩa là văn học Anh, hay tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai?

Torres: Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai.

Miryam: Điều đó hợp lý. Bạn học tiếng anh lâu chưa

Torres: Tôi đã không nói tiếng Anh trước khi tôi đến đây.

Miryam: Wow, thật khó tin, tiếng Anh của bạn đã rất tốt rồi!

Torres: Tôi nghĩ việc ở một đất nước mà mọi người đều nói tiếng Anh buộc bạn phải học nhanh hơn nhiều. Mặc dù vậy, tôi vẫn không được tốt lắm, rất nhiều lúc tôi khó có thể theo kịp các cuộc trò chuyện - đặc biệt là nếu mọi người nói nhanh.

Miryam: Vâng, điều đó hợp lý. Nhưng tất cả những người khác sống trong ngôi nhà này đều nói tiếng Tây Ban Nha phải không? Các bạn đã biết nhau ở Argentina chưa?

Torres: Vâng, hai người bạn cùng phòng khác của chúng tôi là Mauricio và Camilla. Họ cũng sống ở **nhà cao tầng** hời ở Buenos Aires. Chúng tôi đã đi học cùng nhau như những đứa trẻ.

Miryam: Thật tuyệt khi được sống với những người bạn có thể nói tiếng mẹ đẻ của mình, đặc biệt là những người mà bạn đã biết từ lâu. Tôi rất may mắn là có rất nhiều nơi trên thế giới mà mọi người nói tiếng Anh. Tôi thực sự là người song ngữ ... Tôi đã học tiếng Đức ở trường trong nhiều năm. Nhưng mặc dù tôi có ít hay thông thạo hơn, nhưng có rất nhiều điều mà tôi vẫn rất khó để giao tiếp bằng tiếng Đức. Nói bằng tiếng Anh chắc chắn là thoải mái hơn đối với tôi.

Torres: Vâng, đôi khi rất vui khi được nghỉ ngơi khỏi tiếng Anh. Nhưng tất cả những người sống ở đây cũng là người song ngữ, vì vậy đôi khi chúng tôi cố gắng thực hành tiếng Anh của mình. Đặc biệt là khi có ai đó ở xung quanh, như bạn, người không nói tiếng Tây Ban Nha.

Miryam: Vâng, tôi chắc chắn không biết tiếng Tây Ban Nha ... có rất nhiều người nói tiếng Tây Ban Nha ở Úc. Vậy bạn có hạnh phúc khi sống ở đây không?

Torres: Vâng, chắc chắn! Tôi rất nhớ Argentina, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi lại quay trở lại, và điều quan trọng là tôi học tiếng Anh, vì vậy tôi rất vui vì tôi đã ở đây. Chi phí sinh hoạt ở đây đắt hơn ở Buenos Aires, nhưng **các chỗ ở** của chúng tôi rất tốt và tôi có nhiều bạn bè.

Miryam: Vâng, tôi chắc chắn rất vui khi được ra khỏi nhà nghỉ. Không phải tôi có bất cứ điều gì không thích khi ở nhà trọ, nhưng khi bạn đi du lịch trong nhiều tháng, sẽ thật tuyệt nếu có không gian riêng và một nơi yên tĩnh để ngủ. Trong các nhà trọ luôn có người đến và đi vào tất cả các giờ trong đêm ... và ngay cả khi mọi người đang ngủ, hầu như luôn có người gây ồn ào.

Torres: Vâng, tôi tin rằng chi phí thuê nhà tại ngôi nhà này không cao hơn nhiều so với việc ở tại một nhà nghỉ, vì vậy nó có giá rất tốt. Và chúng tôi đang ở một vị trí khá tốt, rất gần một cửa hàng tạp hóa và nhiều quán bar và nhà hàng, cũng như một số điểm dừng xe buýt.

Miryam: Tôi thực sự khá đói, có nơi nào bạn muốn giới thiệu tôi đi ăn tối không?

Torres: Có một nhà hàng Ấn Độ cách đây hai dãy nhà có tên là Nhà Bombay, tôi nghĩ đó sẽ là món nhà hàng của tôi.

Miryam: Ô, tôi thích đồ ăn Ấn Độ! Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến đó. Bạn có muốn đi với tôi không?

Torres: Vâng, điều đó sẽ rất tuyệt! Tôi nghĩ Camilla và Mauricio sẽ đi làm về sau mười hoặc mười lăm phút nữa, tôi có nên gọi cho họ không, và có lẽ họ có thể gặp chúng tôi ở đó?

Miryam: Vâng, hoàn toàn! Tôi thực sự mong được làm quen với tất cả các bạn. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một tháng tốt.

Torres: Tôi cũng vậy, tôi rất vui vì Carolla đã tìm thấy một người tuyệt vời để ở trong phòng của cô ấy!

PHẦN KẾT

Vậy bạn như thế nào rồi? Bạn đã nghe và hiểu tất cả các từ vựng? Nếu bạn cần thực hành nhiều hơn, hãy xem ghi chú hiển thị cho bản ghi của tập này để bạn có thể theo dõi và nghe lại.

Oh, và nhân tiện! Chúng tôi tìm kiếm các tình nguyện viên để giúp chúng tôi dịch các bản sao chương trình từ tiếng Anh sang ngôn ngữ đầu tiên của bạn. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi email cho tôi tại naomi@magooosh.com với dòng tiêu đề “dịch thuật”, và cho tôi biết bạn có thể dịch sang ngôn ngữ nào!

Cảm ơn vì đã lắng nghe! Nếu bạn thích chương trình của chúng tôi, hãy giúp chúng tôi bằng cách để lại xếp hạng và đánh giá trong Apple Podcasts, nó giúp mọi người tìm thấy chúng tôi! Và đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ bài học nào. Cho đến lần sau! Đây là Naomi tại Magoosh, chúc bạn học tập vui vẻ